

Số: 496/LĐLĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

V/v hướng dẫn báo cáo phục vụ công tác
giao ban 9 tháng năm 2018

Kính gửi: Các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Kế hoạch công tác quý 3/2018, Thường trực yêu cầu các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố báo cáo kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác những tháng cuối năm 2018 chuẩn bị cho Hội nghị giao ban công tác 9 tháng của Thường trực với các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Đối với các Ban LĐLĐ Thành phố

Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2018 và chương trình công tác của Ban đã được Thường trực LĐLĐ Thành phố duyệt để đánh giá. Báo cáo đánh giá cần nêu bật những kết quả trong công tác tham mưu, đề xuất của Ban đối với phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô; đặc biệt là việc thực hiện các Chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố và các Chương trình, Quy chế, phối hợp công tác với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; những đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng thời trong Báo cáo nêu rõ những mặt tồn tại, hạn chế; những nhiệm vụ của ban theo Chương trình công tác được Thường trực duyệt còn triển khai chậm và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo hoạt động công tác Công đoàn và chuyên đề cụ thể của Ban mình. Xây dựng chương trình công tác của Ban những tháng cuối năm 2018, tập trung rà soát để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.


Những kiến nghị với Thường trực LĐLĐ Thành phố.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội

Căn cứ vào Chương trình công tác được Thường trực duyệt năm 2018, đánh giá rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời, xác định nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2018.

Báo cáo gửi về Thường trực (qua Văn phòng tổng hợp; Email: vanphongth@congdoanhanoi.org.vn) trước ngày **21/9/2018** để chuẩn bị báo cáo

giao ban 9 tháng của Thường trực với các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Đề nghị các ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên và gửi Báo cáo đúng thời gian (phân tích báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể)./. 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Chủ tịch LĐLĐ TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ TP (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TH.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Thi Phương Hoa